
sþ. 51. Fyrirspurn [51. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um vistunarvanda öryrkja.

Frá Helga Seljan.

Hvenær má vænta tillagna frá stjórnskipaðri nefnd um vistunarvanda verst settra
öryrkja sem komið var á laggirnar s.l. vetur?

Hefur ráðherra eða nefndin einhverjar ákveðnar úrlausnir sem stefnt skal að?


